




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-ในการประชุม บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2567 มีการนำเสนอ "ผลการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่" ทั้ง 3 เฟส ในพื้นที่นำร่องรวม 45 จังหวัด พบว่ามีจำนวนหน่วยบริการนวัตกรรมเข้าร่วมให้บริการ 1,483 แห่ง ในปี 2567 และจำนวนการรับบริการ 630,988 ครั้ง โดยเป็นผู้ป่วยใหม่ 62,853 คนหรือ 5% ของผู้มารับบริการ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่คลินิกกายภาพบำบัด เปลี่ยนจากผู้มีภาวะพึ่งพิงกลับมาสู่ภาวะปกติ 22.9% ขณะที่ ผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลสามารถกลับสู่ภาวะปกติ 12.5% นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการไปรับบริการ โดยในจังหวัดนำร่องมีค่าเฉลี่ยในการไปรับบริการ 511 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยของจังหวัดเปรียบเทียบกับอยู่ที่ 671 บาท ลดลงถึง 160 บาท หรือ 23.8% และดำเนินการนโยบายนี้ไม่พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้รับบริการ ทั้งใน รพศ/รพท.ในจังหวัดนำร่อง คือ ไม่ทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความแออัดเพิ่มขึ้น ในส่วนงบประมาณดำเนินการนั้น ได้เบิกจ่ายค่าบริการไปแล้ว 672,176,607 บาท</p> <p>ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า แม้จะมีผลเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง ใน 4 ประเด็น คือ 1.การจัดระบบส่งต่อแบบเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโรงพยาบาล รพ.สต. กับหน่วยนวัตกรรม และหน่วยนวัตกรรมด้วยกันเอง 2. บริการบางส่วนมีลักษณะ เรื้อรัง เช่น การดูแลแผลกดทับ การดูแลระยะกลาง ควรมีผู้ประสานงาน หรือ ผู้จัดการเคส เพื่อให้เกิดการได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง 3. การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ระหว่างหน่วยบริการ และ 4. การพัฒนากลไกกลาง เช่น สปสช. สรพ. สธ. สภาวิชาชีพ ในการสร้างระบบควบคุมกำกับ เพิ่มกลไกอภิบาลในระดับเขต ระดับจังหวัด เป็นต้น</p>	
<p><b>แก้ปัญหาหายเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, linetoday, ch7)</p> <p>-เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด รวม 67 คน เผยแพร่แถลงการณ์ประเด็น บทวิเคราะห์ "เปรียบเทียบทางเลือกนโยบายกัญชา: นำหรือไม่นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด" ระบุว่า ขณะนี้ มีทางเลือกของนโยบายกัญชา 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 ใช้กฎหมายกัญชาควบคุม โดยไม่นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด กว่าจะมีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้ในปลายปี 2569 ประเทศไทยจะตกอยู่ในสถานะ "ใช้กัญชาเพื่อสันหนนาการได้" เป็นเวลาถึง 4 ปี ผลที่ตามมาจะมีผู้ป่วยติดกัญชาและผู้ป่วยโรคจิตจากการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นถึง 6-29 เท่า ทางเลือกที่ 2 นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดทันที แล้วเร่งทำกฎหมายกัญชา ทำเช่นนี้ กัญชาจะกลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมของประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ห้ามใช้กัญชาเพื่อสันหนนาการ แต่ให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้ เมื่อกฎหมายกัญชาผ่าน 2 สภาออกมาบังคับใช้ ประเทศไทยจะอยู่ภายใต้สถานะ "ใช้กัญชา เพื่อสันหนนาการได้" เป็นเวลาเพียง 2 ปี ดังนั้นขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และรองนายกรัฐมนตรี (นายพิระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ส. เร่งพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดทันที และเร่งทำกฎหมายกัญชาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ปัญหา กัญชาเพื่อสันหนนาการ ลุกلامจนไม่อาจแก้ไขได้ในภายหลัง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews)</p> <p>-นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยจะไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เร่งรัดลงนามในร่างพระราชบัญญัติกัญชาอย่างน้อย 3 ฉบับที่อยู่บนโต๊ะนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, amarintv., pptvhd36, linetoday)</p> <p>-ที่จ.ร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครอง และ อสม. เข้าทำการตรวจสอบตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีพระสงฆ์มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพระสงฆ์ จำนวน 4 รูป ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบสารเสพติด จำนวน 1 รูป และพบสารเสพติดในปัสสาวะของพระสงฆ์จำนวน 3 รูป จากนั้นจึงนิมนต์พระสงฆ์ที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนำไปลาสิขา โดยผู้เสพสมัครใจเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล โดยพระที่รอดคือเจ้าอาวาสของวัด 1 รูปที่นอนป่วยหนักติดเตียง และพระลูกวัดอีก 1 รูปเท่านั้น</p>	
<p><b>สร้างขวัญกำลังใจ</b></p> <p><b>แก้ไขปัญหานี้ลีนบุคลากร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, thailandplus, thecoverage, thebangkokinsight, hfocus)</p> <p>- นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ลีนบุคลากร สาธารณสุข ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหานี้ลีนบุคลากร หลังพบ 12% มีภาระหนี้สิน โดยเป็นหนี้สหกรณ์มากที่สุด 19% และมีมติเสนอให้สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือไม่เกิน 4.75% ต่อปี พร้อมเตรียมจัดมหกรรมความสุขทางการเงิน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>อุทกภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, NBT, headtopics, thecoverage, newtv, theagenda, hfocus, ch3plus,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เป็นพิเศษ โดยมอบหมายให้ นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช. พร้อมให้กำลังใจจนท. และ อสม. ที่ปฏิบัติงานอย่างหนัก โดยมีมาตรการ ดังนี้ 1. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 แห่ง 2. จัดทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต 3. แจกยารักษาอาการป่วยเบื้องต้น ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า 4. ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันโรคระบาด และ 5. ติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ พร้อมเน้นย้ำให้รพ. ในสังกัดสธ. เตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของปชช. ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thaipr, thaitodaynews, newswit, thailand4, changmainews)</p> <p>- พญ. อัจฉรา นิธิอิทธิญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีกรมอุตุฯ ประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค.67 หลายพื้นที่ของประเทศไทยอาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากว่า ได้มอบหมายให้ทีม SeHRT ของศูนย์อนามัยทั่วประเทศ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ร่วมประเมินความเสี่ยง และสนับสนุนการจัดการด้านสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในชุมชนประมงน้ำจืด และพื้นที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมทั้งเร่งสื่อสาร สร้างการรับรู้ และให้คำแนะนำปชช. 4 วิธี เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม</p>	
<p><b>ก๊อชชิป รมว.สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>- ช่วงนี้ภารกิจกระทรวงสาธารณสุขขมขมระดม "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.สธ. แค่การติดตามภารกิจของกรมในสังกัดตั้งแต่เข้ายันค่ำก็แทบจะไม่มีเวลาไม่พอ นี่ยังมีประเด็น ฮอต ๆ อย่าง การจะเอากัญชากลับเป็นหรือไม่เป็นยาเสพติด ก็ยังมีเรื่องให้ต้องคิดหัวแทบแตก โดยเฉพาะเรื่องการสื่อให้เกิดความเข้าใจ หนีไม่พ้นต้องปะหน้า "กระจอกข้าว" ทุก ๆ งาน ทุก ๆ อีเวนต์ แต่ไม่ให้เสียเชิง "รมต.สมศักดิ์" ออกปาก งานเข้าขอ "งัดจ้อ" เรื่องอื่น รอรวยยอดตอนเย็น กระจอกข้าวไม่เข้าชู้ พอตตอนเย็นเจ้าหน้าที่กระทรวงทยอยกลับบ้านกลับช่อง แต่ "รมต. สมศักดิ์" สวนกลับเข้ากระทรวง ทำทางระโหยโรยแรง แต่ยังไม่ลืมคำพูดที่สัญญาไว้ พร้อมถกขากางเกงขึ้นนั่งตรงทางเดินขึ้นตึกให้บรรดากระจอกข้าวตัวน้อยสัมผัสสารพัดเรื่องเป็นนานสองนาน งานนี้สรุป แอปป์เอ็นดิง อันนี้ "แมงมี้" ขอชมดั่งศัพท์วัยรุ่นฮิตกัน ช่วงนี้ ที่ "เกือบหลับแต่กลับมาได้"</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ : (hfocus ,NewTV ,ThaiPBS ,ThaiPlus.TV , thaitodaynews )</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สสส. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แถลงข่าว "ปลอดภัยจากควันพิษ : ร่วมรณรงค์ ขจัดบุหรีไฟฟ้า สร้างสังคมสุขภาพ" เพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรีไฟฟ้า โดย สคบ.เผยตั้งแต่เดือนก.พ.67 - ปัจจุบัน รวม 6 เดือน ยึดบุหรีไฟฟ้าได้หลายแสนชิ้น มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ซึ่งบางคนมั่นใจว่าพหุบุหรีไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมาย โดยการลักลอบนำเข้ามีโทษตามกฎหมายศุลกากร จำคุก 5 ปี และเด็กที่พกอาจมีประวัติติดตัว จึงต้องปกป้องเด็กจากด้านนี้ด้วย ด้านสสส. เดินหน้าปรับพฤติกรรม สร้างสิ่งแวดล้อมเป็นมิตร สู้การตลาดมุ่งกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้หญิง เป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 10 เท่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ : (เดลินิวส์ ,hfocus)</p> <p>-นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้า กล่าวตอนหนึ่งในเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue) ครั้งที่ 5 บุหรีไฟฟ้า ฆ่าเยาวชนไทย “อย่าปล่อยให้ ฆาตกรลอยนวล” ยืนยันกระทรวงสาธารณสุข ไม่สนับสนุนให้เกิดการยอมรับเรื่องการใช้บุหรีไฟฟ้า เพราะมีพิษภัยที่เกิดตามมาอีกมาก ทั้งปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และภัยสังคม รวมทั้งการใช้บุหรีไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการใช้ยาเสพติดอื่น โดยเฉพาะในเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องจริงจังในการแก้ไขปัญหา</p>	
<p><b>นำร่องส่งเสริมการมีบุตร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ : (Headtoppic, TOPnews, Khaosod, มติชนออนไลน์, Hfocus, Toptvthailand, thansettakij, ch3plus)</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดาโฆษกสธ.ฝ่ายการเมือง เผยว่า พรรคเพื่อไทยได้จัดพิธีมอบกล่องของขวัญให้ผู้ปกครองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีเด็กเกิดในวันที่ 28 ก.ค. พร้อมให้ สธ.ทยอยส่งมอบกล่องของขวัญถึงมือประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระเจ้าอยู่หัว</p>	
<p><b>ราชกิจจาประกาศรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2567 โดยแบ่งเป็น 4 สังกัด รวม รพ.กว่า 137 แห่ง เป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	
<p><b>ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ...</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ที่ปรึกษาสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น สธ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ..มองว่า น่าจะตอบโจทย์ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขได้ แม้ไม่ทั้งหมด แต่จะช่วยบริหารจัดการกำลังคนง่ายขึ้น ครั้งนี้มีแนวโน้มสำเร็จ เพราะทางการเมืองเห็นปัญหา และให้ความสำคัญ</p>	
<p><b>ตลาดนัดคุณธรรม สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ (Hfocus, Thailandplus, Thaitodaynews)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “MOPH Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ : กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยมีการออกบูธนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิชาการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ มอบรางวัล “คุณธรรม เทวะเวสม์” ประกอบด้วย ใบประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2024” 30 คน เข็มเชิดชูเกียรติ “Good Guy” 11 คน โล่รางวัลผลงานวิชาการองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 รางวัล ระดับกระทรวงสาธารณสุข 3 รางวัล และโล่รางวัล กิจกรรม “Moral Show” 3 รางวัล โดยมีหน่วยงานในสังกัด สป.สธ.ส่วนกลาง กรมต่างๆ และหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 32 หน่วยงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>-สรพ. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานองค์การคุณธรรมต้นแบบและจัดบูธกิจกรรม ในงานตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “MOPH Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ : กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และค่านิยม MOPH</p>	
<p><b>MOU การจัดเตรียมวัคซีน-ชีววัตถุ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, prachachat, thansettakij, thaitodaynews, hfocus)</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ เพิ่มศักยภาพให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของวัคซีนและชีววัตถุ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ตรวจสอบการแชร์ข้อมูลปัสสาวะกลางคืนแล้วไม่ดื่มน้ำทดแทน ทำให้เกิดภาวะการอดต้นของหัวใจและสมอง เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากกลางคืนอากาศเย็น ร่างกายจึงปัสสาวะมากกว่าปกติ เพราะไม่ได้เสียน้ำไปกับเหงื่อ แต่ไม่ควรมากกว่า 2 ครั้งต่อคืน หากปัสสาวะมากกว่า 2 ครั้งต่อคืน อาจจะต้องตรวจหาสาเหตุต่อไป</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- เพจกรมอนามัย เตือนอันตรายจากการอมเกลือทำความสะอาดฟัน จะทำให้ฟันสึกกร่อน เพราะเกลือมีเนื้อสัมผัสที่หยาบ ทำให้ฟันสึกกร่อนได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีฟันบอบบาง มีฟันผุ เกิดการระคายเคืองต่อเหงือก และเกลือมีรสเค็มจัด อาจทำให้รู้สึกไม่สบายปาก และไม่ยอมอมเกลือนาน ๆ จะส่งผลให้การทำความสะอาดฟันไม่ทั่วถึง พร้อมแนะวิธีทำความสะอาดฟันถูกวิธี</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thethaiger, kapook)</p> <p>-จากกรณีแชร์ข่าวลือสุขภาพบนโซเชียล ถึงเรื่อง สระผมก่อนอาบน้ำ เสี่ยงเป็นสโตรก (Stroke) หรือเส้นเลือดสมองแตก สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากการสระผมไม่ว่าจะเป็นการสระด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น ไม่ได้ส่งผลกับหลอดเลือดในทันที เพราะสมองและเส้นเลือด ถูกปกป้องด้วยผิวหนัง กล้ามเนื้อ กะโหลก และเยื่อหุ้มสมอง ดังนั้น การสระผมก่อนอาบน้ำจึงไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดสมองแตก โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกในท้องถิ่น หรือหลังจากเข้าท้องถิ่น เกิดจากการปรับตัวจากการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จากท่านั่ง เป็นท่านยืน หรือแม้แต่การก้มตัว มีผลทำให้หัวใจต้องปรับการทำงานให้พอเหมาะกับร่างกาย ซึ่งในคนสูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดที่ไม่แข็งแรงและมีปัญหา จะไม่สามารถรับกับการปรับตัวดังกล่าว จึงทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้</p>	
<p><b>แนวทางส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ</b> เว็บไซต์ : (TheCoverage, headtopics ,NewTV)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ออกแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองและมีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับประเทศต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มแนวโน้มการดูแลสุขภาพตนเองและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยระบุว่า หากประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง จะสามารถปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองหลายลักษณะกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ตั้งแต่การคุมกำเนิดด้วยตนเอง การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ไวรัสเอชพีวี (HPV) ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p>	
<p><b>มาเลเซียถอดเมมูไอศกรีมชวนป่วยปีแปก</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- สธ.มาเลเซีย เตือนการขายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ผสมน้ำเชื่อมชวนป่วยปีแปก ผิดกฎหมาย ซึ่งยามีไว้เพื่อบรรเทาอาการไอ อาการเจ็บคอ และลดความร้อน กำชับให้ร้านหยุดจำหน่ายทันที และต้องหยุดโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดบนโซเชียลมีเดีย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยหลังจากสร.ออกคำเตือน ร้านไอศกรีม "อินไซด์ สกู๊ป" ของมาเลเซีย ได้ถอดไอศกรีมรสชวนป่วยปีแปกอ ซึ่งโฆษณาเป็นของหวานที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและเย็นออกรากร้านและเว็บไซต์ชั่วคราว</p>	
<p><b>แพทย์มาเลเซียเตือน กาแฟโกปียี่ห้อดัง พบสารซิลเดนาฟิล.</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด )</p> <p>-นพ.อาหมัด ซาอิด ฮามิดี แพทย์ชาวมาเลเซีย ออกมาเตือนอย่าดื่มกาแฟสำเร็จรูปที่เรียกว่า Kopi Songkok(โกปี). เพราะมีส่วนผสมของยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งโดยแพทย์ ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด การบริโภคที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, ท้องร่วง, ปวดกล้ามเนื้อ, มองเห็นไม่ชัดชั่วคราว รวมถึงหัวใจเต้นเร็วอาจเกิดขึ้นได้และทำปฏิกิริยากับยาบางชนิด ส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวและความดันโลหิตลดลงอย่างกะทันหัน อันตรายถึงชีวิตได้</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออกโครเมียนคองโก</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ )</p> <p>-ชายชราวัย 74 ปี ชาวสเปน เสียชีวิตจากอวัยวะภายในล้มเหลว หลังถูกเห็บกัดจนติดเชื้อไข้เลือดออกโครเมียนคองโก ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกโครเมียนคองโก มีความคล้ายคลึงกับโรคอีโบล่า พบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2487 ที่บริเวณแหลมโครเมียน ต่อมาเกิดการระบาดในประเทศคองโก โดยมีสาเหตุจากเชื้อโนโรไวรัส ซึ่งเชื่อกันว่าพบในตัวเห็บ อาการเบื้องต้น จะมีอาการไข้ฉับพลัน หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ตามมาด้วยอาการมึนงงและมึนงง อาจมีอาการเลือดออก ทั้งเลือดกำเดาไหล เส้นเลือดฝอยในตาแตก และผิวหนังมีรอยแดง โดยโรคนี้น่ากลัวที่จะป้องกันและรักษา และยังไม่มียาวัคซีน ทำให้อัตราการเสียชีวิตพุ่งสูงถึง 40 % แม้ว่าการแพร่ของโรคจะเกิดจากเห็บกัด แต่องค์การอนามัยโลกก็เตือนว่า สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้เช่นกัน โดยการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของการล้มป่วย ส่วนคนที่สุขภาพแข็งแรง อาการจะดีขึ้นหลังติดเชื้อราว 9-10 วัน</p>	
<p><b>อินโดนีเซียเพิ่มอายุห้ามจำหน่ายบุหรี่</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์ , ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย , linetoday, ch3 )</p> <p>-อินโดนีเซียเพิ่มเพดานอายุขั้นต่ำในการซื้อบุหรี่จาก 18 ปี เป็น 21 ปี เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ภายในประเทศ ที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดในโลก</p>	